

Danh Mục Luận Văn Khoa Chăn Nuôi Bảo Vệ Năm 2019

TT	Tên đề tài	Họ và tên người thực hiện	Họ và tên người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
1	CHẤT LƯỢNG PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT CỦA GÀ TRONG CÁC HỆ THỐNG CHĂN NUÔI	PHẠM THỊ MAI HƯƠNG	1. GS.TS Vũ Đình Tôn 2. TS. Hán Quang Hạnh	<p>Mục đích nghiên cứu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá được tình hình chăn nuôi gà tại các cơ sở chăn nuôi trên địa huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương. - Đánh giá được chất lượng phúc lợi của gà được nuôi tại các cơ sở chăn nuôi. <p>Kết quả chính và kết luận</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Có 5 hệ thống chăn nuôi gà tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đó là: gà thịt lông màu nuôi nhốt, gà thịt lông màu nuôi bán chăn thả, gà trắng nuôi nhốt, gà đẻ nuôi nền và gà đẻ nuôi lồng. Trong đó hệ thống gà lông màu nuôi bán thả là hệ thống phổ biến nhất chiếm tỉ lệ 70,89%. 2. Hệ thống chăn nuôi gà thịt lông màu nuôi bán thả đem lại thu nhập cao nhất, sau đó đến hệ thống chăn nuôi gà thịt lông màu nuôi nhốt và thấp nhất là hệ thống chăn nuôi gà thịt lông trắng nuôi nhốt. Ở hệ thống gà đẻ nuôi nền cho lợi nhuận thấp hơn so với hệ thống gà đẻ nuôi lồng. 3. Hầu hết người chăn nuôi tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đều quan tâm đến việc thỏa mãn về nhu cầu thức ăn, nước uống và sức khỏe đàn gà. Tuy nhiên, hệ thống nuôi gà lông màu bán thả và gà sinh sản nuôi nền quan tâm nhiều hơn đến việc đáp ứng nhu cầu về tập tính cho con vật như cung cấp giàn đậu, sân chơi và chất độn chuồng. 4. Phúc lợi động vật của gà thịt nuôi theo hệ thống bán chăn thả có chất lượng tốt hơn so với hệ thống nuôi nhốt về các chỉ tiêu sức khỏe và tập tính con vật. Ở hệ thống nuôi bán thả, gà được bổ sung thêm giàn đậu, sân chơi rộng rãi nên chúng được tự do vận động và thể hiện các tập tính tự nhiên còn ở hệ thống nuôi nhốt, gà trong chuồng hoàn toàn khép kín và không được tự do vận động. Hệ thống nuôi bán thả các chỉ tiêu về độ sạch lông, tổn thương xương ức, chai khuỷu chân, bàn chân, tổn thương và khả năng đi lại tốt hơn, nhưng khả năng tiếp cận của con người với vật nuôi lại kém hơn so với hệ thống nuôi nhốt. 5. Phúc lợi động vật của hệ thống gà đẻ nuôi trên nền tốt hơn so với hệ thống gà đẻ trên lồng ở một số chỉ tiêu về độ sạch lông, tổn thương xương ức, tổn thương mỏ và tổn thương mào.